

# Khánh Hòa

NĂM THỨ BẢY MƯƠI BẢY

SỐ 7298

CHỦ NHẬT 28-4-2024

(20-3 Giáp Thìn)

Đường dây nóng: 0258.370.6666



baokhanhhoa.vn

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA • TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

KỶ NIỆM 49 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30-4-1975 - 30-4-2024)

# 49 NĂM

# đất nước trọn niềm vui



# Hướng đến phát triển du lịch xanh và

Sáng 26-4, tại TP. Nha Trang, UBND tỉnh tổ chức Diễn đàn chính sách địa phương chuyên đề: “Phát triển du lịch xanh và bền vững”. Tham dự diễn đàn có các đồng chí: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch); các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các chuyên gia về du lịch, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.



● Lãnh đạo UBND tỉnh chụp ảnh với các chuyên gia, nhà khoa học, đại biểu tham gia diễn đàn.

## XU HƯỚNG TẮT YẾU

Phát triển du lịch xanh đang là xu hướng của Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) đã xác định phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh là con đường phát triển quan trọng, cần thiết và tất yếu, đồng thời nhấn mạnh vai trò của du lịch là một trong những nhân tố thúc đẩy phát triển nền kinh tế xanh. Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã xác định: Phát triển du lịch bền vững và bao trùm, trên nền tảng tăng trưởng xanh, tối đa hóa sự đóng góp của du lịch cho các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Trọng tâm là quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh; chú trọng phát triển du lịch văn hóa, gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc... Tuy nhiên, từ định hướng phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh đến hành động trong điều kiện thực tiễn là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự nhận thức đầy đủ và sự tham gia của toàn xã hội để thay đổi phương thức khai thác tài nguyên, cung ứng dịch vụ du lịch, cũng như tác động đến thói quen tiêu dùng du lịch, nâng cao năng lực, hiệu quả

công tác quản lý du lịch nói chung.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân cho biết, thời gian qua, du lịch Khánh Hòa đã có những bước phục hồi và phát triển mạnh mẽ sau đại dịch, làm tiền đề tiếp nối thành công của giai đoạn trước, hình ảnh du lịch Khánh Hòa ngày càng được lan tỏa rộng rãi hơn và nhận được sự yêu mến của bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, du lịch tỉnh hiện đang đối mặt với nhiều thách thức trong phát triển và khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, những vấn đề về quá tải cục bộ, tình mùa vụ, quản lý môi trường, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng. Vì thế, để du lịch phát triển bền vững, điều tất yếu phải đi theo hướng du lịch xanh. Việc phát triển du lịch xanh không chỉ đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên mà còn mang lại những giá trị mới cho sản phẩm du lịch, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời duy trì khả năng khai thác lâu dài, bền vững. Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân mong muốn diễn đàn sẽ đưa ra giải pháp, định hướng để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh và phát triển bền vững, đóng góp vào sự phát triển toàn diện và thịnh vượng của Việt Nam nói chung, Khánh Hòa nói riêng trong tương lai.

## NHIỀU TIỀM NĂNG ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH XANH

Tại diễn đàn, nhiều chuyên gia đều đánh giá, Khánh Hòa có ưu thế nổi trội về tài nguyên du lịch biển với hệ thống đảo, quần đảo, vịnh ven bờ nổi tiếng (Vân Phong, Cam Ranh, Nha Trang), cùng các bãi tắm đẹp, vùng biển, đảo với đa dạng sinh học, tiềm năng bảo tồn thiên nhiên biển... Tỉnh còn có Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, các cánh rừng ở Khánh Sơn, Khánh Vĩnh. Khánh Hòa còn có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế biển, có thể tiếp cận thuận lợi bằng đường bộ, đường không, đường biển, đường sắt. Trong nhiều năm qua, Khánh Hòa đã trở thành trung tâm du lịch biển, đảo tâm cỡ của cả nước và khu vực với các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo, du lịch sinh thái, du lịch chất lượng cao hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Du lịch Khánh Hòa đã có những bước phát triển hiệu quả, đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương và du lịch cả nước.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những kết quả chung đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Đại dịch Covid-19 xảy ra cho thấy khả năng thích ứng của du lịch Khánh Hòa với biến động bất thường, khủng hoảng còn thấp, tính mùa vụ và phụ thuộc vào một số thị trường còn khá rõ rệt, đặc biệt thách thức về bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch thẳng thắn thừa nhận, du lịch Khánh Hòa tuy đạt được nhiều kết quả nhưng chưa bền vững. Đó là tình trạng hạ tầng bị quá tải, gây ách tắc giao thông tại các khu đô thị ven biển, nhất là TP. Nha Trang; thiếu

các trung tâm vui chơi giải trí, mua sắm có quy mô tầm cỡ quốc gia, quốc tế; việc tập trung đầu tư, xây dựng phát triển các loại hình du lịch hướng tới mục tiêu xanh và bền vững vẫn còn nhiều hạn chế, chưa được các địa phương quan tâm. Các cơ sở lưu trú du lịch chất lượng cao (3 - 5 sao) ngày càng có ý thức trong việc hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần bằng các sản phẩm thân thiện môi trường, tuy nhiên việc duy trì sử dụng các sản phẩm này còn gặp khó khăn do chi phí cao.

Trên cơ sở đó, các chuyên gia đã gợi ý một số giải pháp Khánh Hòa cần làm để hướng phát triển du lịch xanh và bền vững. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Thị Thục Anh - Trường Đại học VinUni đề xuất, Khánh Hòa cần phát hành bộ tiêu chí về du lịch xanh, sau đó tiến hành đánh giá, cấp chứng nhận du lịch; cần có chính sách khuyến khích phát triển du lịch xanh; phát huy giá trị văn hóa vốn có, giữ được sự thân thiện của người dân để tạo ấn tượng đẹp với du khách. Ông Hoàng Quốc Hòa - Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch quốc gia Việt Nam) cho rằng, phát triển du lịch xanh, Khánh Hòa cần tăng cường truyền thông, quảng bá du lịch trên nền tảng số; đẩy mạnh kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia; khuyến khích chuyển đổi xanh trong hoạt động du lịch... Trong khi đó, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch (Cục Du lịch quốc gia Việt Nam) lưu ý, du lịch xanh cần được hiểu theo nghĩa rộng là du lịch theo hướng bền vững đáp ứng đồng thời cả 3 mục tiêu: Tăng trưởng du lịch nhanh, ổn định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, đảm bảo hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia hoạt động du lịch. Khánh Hòa cần sớm có các chương trình, kế hoạch hành động để phát triển du lịch xanh một cách thực chất và hiệu quả.

Phát biểu kết luận diễn đàn, đồng chí Đinh Văn Thiệu ghi nhận những ý kiến đóng góp của các diễn giả, nhà khoa học, các đại biểu. Đồng chí đề nghị, Sở Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp thu các ý kiến đóng góp, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ



● Du khách trải nghiệm trồng cây tại Khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay - một trong những khu nghỉ dưỡng đi đầu trong phát triển du lịch xanh ở Khánh Hòa.

Nghiên cứu của Trip Advisor cho thấy 34% số du khách sẵn sàng chi trả thêm để ở những khách sạn thân thiện với môi trường, 50% số du khách quốc tế sẵn sàng chi trả thêm cho những công ty du lịch mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương và hoạt động bảo tồn. Điều này khẳng định, du lịch “xanh” không chỉ bảo đảm cho phát triển bền vững, mà còn là giải pháp giúp gia tăng lượng khách có mức chi tiêu cao và có ý thức, hành động văn minh khi đi du lịch.

## bền vững

## ĐỂ HIỆN THỰC “XANH HÓA” NGÀNH DU LỊCH

Vấn đề du lịch xanh, du lịch bền vững đang trở thành xu thế tất yếu cho các trung tâm du lịch lớn của Việt Nam và thế giới. Tuy nhiên, để hiện thực “xanh hóa” đối với ngành công nghiệp không khói ở Khánh Hòa cần các giải pháp đồng bộ, sự chung tay của cả cộng đồng.

**Ông NGUYỄN TRÙNG KHÁNH - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam:** Khánh Hòa cần tăng cường công tác quản lý điểm đến, quản lý môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp, văn minh; khuyến khích áp dụng các giải pháp sản xuất du lịch “xanh”, sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng thân thiện với môi trường, kiểm soát việc xả thải, xử lý chất thải, khí thải trong hoạt động du lịch, giảm thiểu tác động với môi trường, đặc biệt môi trường biển. Đặc biệt, tỉnh cần chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch xanh, thân thiện, bảo vệ môi trường biển, thích ứng với biến đổi khí hậu, khai thác văn hóa bản địa và cộng đồng địa phương; phát triển các sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học biển, đảo và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng; tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tương xứng với trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo tầm cỡ khu vực và quốc tế; ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý điểm đến du lịch thông minh; đẩy mạnh truyền thông về du lịch xanh...



**• PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ NGUYỄN CHU HỒI - PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỘI THỦY SẢN VIỆT NAM:**

## Triển khai nhiều giải pháp cho du lịch biển, đảo

Để phát triển du lịch biển Khánh Hòa theo hướng xanh và bền vững, tỉnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp sau: Duy trì được nguồn vốn tự nhiên biển cho phát triển du lịch; bảo tồn được thiên nhiên biển, bao gồm các hệ sinh thái và cảnh quan biển, ven biển và đảo; bảo vệ được môi trường biển khỏi ô nhiễm và suy thoái; phát triển hiệu quả du lịch biển dựa trên nền tảng của chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn; thực thi nghiêm túc pháp luật về biển, du lịch và môi trường; truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức về du lịch biển xanh và bền vững cho du khách, doanh nghiệp (DN), cộng đồng dân cư ven biển và trên đảo.

Thời gian tới, bên cạnh việc hiện thực hóa các bài học kinh

nghiệm quốc tế về phát triển du lịch biển xanh, bền vững, tỉnh cần triển khai có hiệu quả phần du lịch trong Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, chú trọng triển khai thực hiện tốt Kế hoạch phục hồi vịnh Nha Trang đến năm 2030 và nhân rộng mô hình bảo tồn biển ở cấp cộng đồng; mở rộng diện tích bảo tồn biển ở vùng biển ven bờ Khánh Hòa kết hợp du lịch sinh thái biển và nghề cá giải trí; triển khai công tác quản lý Khu bảo tồn biển đảo Nam Yến thuộc huyện đảo Trường Sa đã được quy hoạch trong hệ thống khu bảo tồn biển quốc gia từ năm 2010.

Nhằm bảo đảm chất lượng môi trường biển cho phát triển du lịch biển xanh và bền vững, tỉnh cũng nên áp dụng “tiếp cận quản lý tổng hợp” để kiểm soát ngay từ nguồn thải/gây ra ô nhiễm thông qua cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng và liên cơ quan với sự tham gia của các bên liên quan và cộng đồng địa phương...

**• PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ PHẠM TRUNG LƯƠNG - NGUYỄN PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU DU LỊCH (TỔNG CỤC DU LỊCH):**

## Có những chính sách cụ thể cho du lịch xanh

Hiện nay, Đảng, Nhà nước đã có những chủ trương, tầm nhìn rất cụ thể về du lịch xanh. Tuy nhiên, cái còn thiếu chính là chính sách cụ thể để khuyến khích DN phát triển theo định hướng này. Muốn DN trở thành DN xanh, khách sạn xanh phải có chính sách hỗ trợ để họ sẵn sàng bỏ tiền ra. Chính phủ cần đưa ra chính sách chung cho cả nước và mỗi địa phương sẽ có thêm các chính sách cụ thể, đặc thù, phù hợp. Khánh Hòa với thế mạnh từ biển thì chính sách phát triển du lịch xanh phải khác với khu vực Tây Nguyên.

Đặc biệt, ở Khánh Hòa, bên cạnh phát triển du lịch xanh vùng biển cần phải xanh ở khu vực phía tây của tỉnh với du lịch

vùng núi, điều này góp phần kéo dài ngày lưu trú của du khách. Đây là khu vực rất tiềm năng với nhiều điểm đến sinh thái và văn hóa bản địa đặc trưng. Muốn cho du lịch ở các địa phương Khánh Vĩnh, Khánh Sơn thực sự xanh thì cần phải khuyến khích, kêu gọi DN đầu tư và đẩy mạnh xã hội hóa trong du lịch. Tỉnh cần tạo điều kiện cho DN phát triển lâu dài, xây dựng hạ tầng giao thông kết nối. Khi có chính sách phù hợp, DN sẵn sàng bỏ tiền đầu tư, tạo ra tính hiệu quả cho du lịch, góp phần đẩy nhanh du lịch xanh.



Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành liên quan hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp lý để hướng dẫn, tăng cường quản lý công tác phát triển du lịch xanh, bền vững để triển khai thực hiện; nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến; trong đó chú ý cần gắn kết quy hoạch phát triển du lịch xanh phù hợp với định hướng quy hoạch của tỉnh và quy hoạch của các ngành liên quan. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu tham mưu ban hành chính sách thu hút nguồn nhân lực du lịch; phát triển nguồn nhân lực đảm bảo về số lượng và chất lượng lao động du lịch, tăng cường liên kết trong đào tạo; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương đáp ứng cho phát triển xanh và bền vững. Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ thực hiện công tác chuyển đổi số, du lịch thông minh trong hoạt động du lịch; xây dựng Trung tâm điều hành thông tin, hỗ trợ khách du lịch; thực hiện số hóa điểm đến du lịch; xây dựng bản đồ số du lịch Khánh Hòa phục vụ phát triển du lịch xanh và bền vững. Các sở, ngành, địa phương liên quan tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thống nhất về các mặt nhận thức, ý thức, cách thức triển khai... từ các cấp đến cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và khách du lịch trong phát triển du lịch xanh, bền vững.

□ XUÂN THÀNH - ĐÌNH LÂM

**• ÔNG BENJAMIN KREUZ - TỔNG QUẢN LÝ KHU NGHỈ DƯỠNG SIX SENSES NINH VÂN BAY:**

## Cần sự chung tay của cả cộng đồng



Du lịch xanh phải dựa trên nền tảng khai thác hợp lý, hiệu quả các nguồn lực nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát huy các giá trị tài nguyên tự nhiên, nhân văn. Nhằm hướng tới phát triển du lịch xanh của tỉnh, Khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay - nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm đã thành lập Quỹ Phát triển bền vững. Theo đó, DN sẽ trích một phần doanh thu hàng tháng để sử dụng cho các dự án bảo tồn hệ sinh thái, cải thiện chất lượng sống cho người dân địa phương và môi trường sống cho các quần thể động vật hoang dã tại khu vực Hòn Hèo. Thông qua dự án, du khách lưu trú tại đây có thể tham gia hành trình leo núi khám phá cuộc sống hoang dã của vọoc cùng chuyên gia bảo tồn kết hợp khám phá thiên nhiên kỳ thú. Bên cạnh đó, nhờ sự hỗ trợ

của Viện Hải dương học, Six Senses Ninh Vân Bay cũng đã khôi phục 500m<sup>2</sup> rạn san hô ở khu vực Ninh Vân, đạt kết quả khả quan với tỷ lệ thành công đạt 91%. Trên cơ sở này, khu nghỉ dưỡng đã đưa hoạt động trồng san hô vào hành trình du lịch của du khách nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học và nhân rộng diện tích san hô tự nhiên. Doanh thu từ các hoạt động du lịch xanh này tiếp tục được đưa vào Quỹ Phát triển bền vững để duy trì, phát triển các dự án. Qua những hoạt động thực tiễn Six Senses Ninh Vân Bay đã thực hiện tại Ninh Vân có thể khẳng định, muốn du lịch xanh phát triển mạnh mẽ và rộng khắp cần có sự chung tay của tất cả cộng đồng. Trong đó, chính quyền địa phương sẽ đồng hành với DN để cùng nhau phát triển du lịch bền vững; người dân là những nhân tố quan trọng, trực tiếp tham gia quá trình thực hiện các dự án để phát triển du lịch xanh.

□ Đ.L - X.T (Ghi)

## Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ 30-4, 1-5

## 1. Treo cờ Tổ quốc:

Tại trụ sở, nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị, trường học; các tụ điểm văn hóa, thể thao; các trung tâm thương mại, các doanh nghiệp, các cơ sở dịch vụ, du lịch; đơn vị lực lượng vũ trang, hộ gia đình và những nơi công cộng... trên địa bàn tỉnh treo cờ Tổ quốc như sau: Ngày Chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5 trong 2 ngày, từ ngày 30-4-2024 đến hết ngày 1-5-2024.

## 2. Nghỉ lễ:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và người lao động tại các cơ sở kinh tế... nghỉ lễ nhân ngày Chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1-5, cụ thể: Công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27-4-2024 đến hết thứ Tư ngày 1-5-2024 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4-5-2024).

## Cùng bạn đọc

Sau số báo hôm nay, Báo Khánh Hòa nghỉ lễ, sẽ xuất bản trở lại vào thứ Năm (ngày 2-5-2024). Trong thời gian nghỉ lễ, bạn đọc có thể truy cập Báo Khánh Hòa điện tử tại trang web baokhanhhoa.vn để cập nhật tình hình thời sự và các hoạt động của địa phương.

Chúc bạn đọc có kỳ nghỉ lễ đầm ấm, an vui, hạnh phúc!

□ BÁO KHÁNH HÒA

Những ngày cuối tháng 4, chúng tôi được gặp các Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, nghe kể về những trận đánh ác liệt, những chiến công lẫy lừng đã góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

# VANG MÃI CHIẾN CÔNG CỦA NHỮNG ANH HÙNG



● Anh hùng Bo Bo Tới (bên phải) trò chuyện với cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khánh Sơn.



● Anh hùng Nguyễn Đức Quân kể về kỷ niệm những năm tháng đánh giặc với con, cháu.



● Anh hùng Phan Nhạn kể về chiến công trên những chuyến tàu không số với phóng viên.

## ANH HÙNG BO BO TỚI KỂ CHUYỆN ĐÁNH GIẶC

Thấy đoàn cán bộ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khánh Sơn đến thăm, Anh hùng LLVT nhân dân Bo Bo Tới (ở xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn) ra tận cổng đón, bắt tay rồi ôm chặt từng người. Năm nay đã bước sang tuổi 80, mái tóc bạc trắng nhưng anh hùng Bo Bo Tới còn rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn, ánh mắt tinh anh..., vẫn giữ nét can trường của “cánh chim đại bàng giữa núi rừng Khánh Sơn” năm xưa đã khiến cho địch phải bao phen khiếp đảm. Nghe chúng tôi hỏi về quá trình tham gia cách mạng và những chiến công trong kháng chiến, anh hùng Bo Bo Tới nhấp ngậm trà thật đậm, trầm ngâm giây lát rồi bắt đầu kể chúng tôi nghe về những kỷ ức khó quên trong cuộc đời mình.

Anh hùng Bo Bo Tới sinh ra và lớn lên ở xã Sơn Trung. Với lòng căm thù giặc giày xéo quê hương, năm 17 tuổi, chàng trai Bo Bo Tới xin làm liên lạc cho cơ quan Huyện ủy. Quen công tác giao liên, thạo đường đi, lại gan dạ hơn người nên Bo Bo Tới đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao; được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ Tiểu đội trưởng dân quân du kích, Xã đội phó, rồi Xã đội trưởng xã Sơn Trung. Trong những năm tháng đó, ông đã liên tiếp lập nhiều chiến công lẫy lừng.

Năm 1971, địch tập trung đánh phá Sơn Trung, hòng lập cứ điểm ở đồi Tà Nía, xây dựng sân bay trực thăng dã chiến. Ngày 10-5-1971, Bo Bo Tới cùng 5 du kích xã Sơn Trung đã tập kích trận địa địch, diệt 1 tiểu đội, làm bị thương một số khác, khiến địch hoảng sợ rút quân. 10 ngày sau, 2 đại đội thuộc Sư đoàn dù 101 Mỹ đổ bộ lên đồi Tà Nía, Bo Bo Tới và các du kích lại tập kích lần thứ 2. Lần này, Bo Bo Tới leo lên cây cao sử dụng trung liên phối hợp với đồng đội đồng loạt nổ súng vào sở chỉ huy địch, diệt 15 tên, số còn lại khiếp sợ rút lui. Dự đoán địch chưa từ bỏ ý đồ và sẽ quay lại chiếm đồi Tà Nía nên quân ta đã đào hầm chông, gài mìn trong sân bay, cắm chông xung quanh hàng rào sân bay để tạo cho địch một đòn bất ngờ. Và khi địch đổ bộ xuống đã bị trúng bẫy mìn, 2 máy bay và 30 tên địch bị tiêu diệt tại chỗ. Trong lần thứ 3 đổ quân xuống đồi Tà Nía, địch đã cho rà mìn sân bay nhưng không phát hiện được bẫy mìn Bo Bo Tới gài lại liền đáp xuống; kết quả 3 máy bay, 30 tên địch bị diệt. Với những chiến công lẫy lừng, cách đánh giặc sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân xã Sơn Trung, cùng ông Bo Bo Tới đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân vào năm 1976.

## CHIẾN CÔNG CỦA CỤ CHIẾN BINH ĐẶC CÔNG

Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Đức Quân (phường Phước Long, TP. Nha Trang) năm nay đã bước sang tuổi 78, nhưng dáng vẻ vẫn còn khá rắn rỏi, duy chỉ có trí nhớ bị giảm sút bởi di chứng vết đạn quân thù còn ghim trong đầu. Song ký ức về những trận chiến đấu anh dũng trong suốt cuộc đời tham gia kháng chiến chống Mỹ vẫn còn in đậm trong tâm trí ông.

Anh hùng Nguyễn Đức Quân sinh ra và lớn lên ở tỉnh Phú Yên. Ông tham gia du kích từ khi mới 14 tuổi, rồi bảo vệ cảng Vũng Rô (Phú Yên), vào Đại đội Đặc công thuộc Trung đoàn Ngô Quyền, chiến đấu từ chiến trường Tây Nguyên đến miền Đông Nam Bộ. Tham gia nhiều trận đánh, bị thương nhiều lần, nhưng trận đầu tiên ông kể chúng tôi nghe là trận chiến ở gò Thị Thùng (Phú Yên) vào năm 1966. “Khi Lữ đoàn dù 173 của địch dùng trực thăng đổ quân xuống, quân ta từ địa đạo Thị Thùng chui lên, bất ngờ đánh giáp lá cà. Quanh tôi, nhiều đồng đội hy sinh và bị thương. Riêng tôi cũng bị trúng mảnh pháo làm bể miếng sọ”, ông kể. Dù vết thương chảy nhiều máu, đầu óc choáng váng, song với tinh thần chiến đấu bất khuất, quyết không thể để địch chiếm lợi thế, ông đã tự xé vạt áo buộc lại vết thương rồi tiếp tục nhà đạn về phía địch. Đến năm 1969, trong trận chiến ở gần Long Khánh (tỉnh Đồng Nai), đơn vị ông đối đầu với hơn 1.000 tên địch, 150 xe, pháo, ông bị gãy xương sườn, đứt 3 khúc ruột, bị thương một mắt, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu tiêu diệt địch. Trận đó, ông được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất tại chiến trường. Đặc biệt, ngày 20-12-1971, ông vinh dự được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

## NHỮNG CUỘC ĐẦU TRÍ, ĐẤU DỪNG CAM GO TRÊN BIỂN

Anh hùng LLVT nhân dân Phan Nhạn (quê tỉnh Bình Định; hiện nay ở phường Phước Long) tham gia du kích đánh Pháp từ năm 1950. Năm 1954, ông theo đoàn cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc. Đến năm 1962, ông được lựa chọn vào Đoàn tàu không số, làm nhiệm vụ máy trưởng. Là một máy trưởng giỏi, kiên cường, ông luôn được cấp trên tin tưởng lựa chọn đi những chuyến khó khăn, gian khổ và phức tạp nhất mở đường vào bến mới. Từ năm 1962 đến cuối năm 1968, ông đã tham gia 15 chuyến trên 7 con tàu không số theo đường Hồ Chí Minh trên biển, đưa vũ khí trang bị từ hậu phương miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ. Với ông, mỗi chuyến tàu ngoài

vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, còn là những cuộc đấu trí, đấu dũng cam go với địch. Tháng 10-1962, với vai trò máy trưởng, ông Nhạn lần đầu tiên tham gia chuyến tàu không số (là chuyến thứ 2 của Đoàn tàu không số), với nhiệm vụ vận chuyển vũ khí trang bị vào mũi Cà Mau. Theo lịch trình xác định ban đầu, tàu sẽ đi lên đảo Hải Nam, vòng qua quần đảo Hoàng Sa rồi đi xuống về phía nam. Thế nhưng, khi ra khơi, tàu gặp phải đợt gió mùa Đông Bắc mạnh, sau 2 ngày thì máy vô tuyến điện không thể bắt liên lạc được nữa, đồng thời cũng không thể theo lịch trình đã xác định do sóng to, gió lớn. “Gặp tình thế mất liên lạc giống như người mù mà không có gậy, chi bộ đã thống nhất quyết định đi theo đường gần bờ. Cứ như thế, vừa đi vừa lần mò, cuối cùng sau hơn 8 ngày, tàu của chúng tôi cũng vào đến nơi, trả hàng an toàn. Dù vào trễ 2 ngày theo dự kiến song 9 cán bộ, đảng viên trên tàu ai nấy đều mừng rơi nước mắt, nhất là khi nghe người chỉ huy tại điểm nhận hàng nói: “Theo dự kiến, 6 ngày các anh sẽ vào đến nơi, nhưng chúng tôi ra đón không thấy. 2 ngày nay, anh em chúng tôi lo lắng các anh gặp chuyện chẳng lành. Nhân dân miền Nam, quân giải phóng miền Nam biết ơn các anh nhiều lắm!”, ông Nhạn kể.

Đến năm 1966, trong chuyến đi của tàu 41 xuất phát ngày 22-11 tại Hải Phòng, chở vũ khí vào Bến Ngang (Đức Phổ, Quảng Ngãi). Đến đêm 27-11, tàu cập bến trả hàng, khi thả được 2/3 số hàng thì gặp 2 tàu địch đi tuần. Theo mật báo, tàu ta đã bị địch phát hiện, chúng đợi trời sáng sẽ tấn công. Trong tình thế đó, thuyền trưởng lệnh cho thủy thủ đoàn lên bờ, một mình ở lại để hủy tàu và lên bờ cuối cùng. Song, với tinh thần dũng cảm, ông Nhạn đã xung phong ở lại để hoàn tất nhiệm vụ cuối cùng và nhận nhiệm vụ sẵn sàng điểm hỏa tức thì khi cần thiết. Ông Nhạn đã tính toán chọn giờ nổ tàu hợp lý và lên bờ an toàn, bộc phá phát nổ đã phá hủy toàn bộ con tàu, đồng thời làm bị thương nặng một tàu địch. “Cuối năm 1968, lệnh của trên điều 4 tàu xuất phát trong đêm, trong đó tôi đi trên 1 tàu vào Bình Định. Đây là chuyến cuối cùng tôi tham gia và cũng là chuyến khó quên nhất vì trên hải trình đã gặp phải tình thế ngàn cân treo sợi tóc”, ông Nhạn tiếp tục câu chuyện. Khi con tàu của ông ra khơi thì phát hiện 4 chiếc máy bay địch bám theo. Tàu của ông nhận được lệnh mở đường chạy theo hướng sang Singapore nhằm đánh lạc hướng địch. Tuy nhiên, sau đó không lâu, địch lại điều 7 chiếc tàu bám theo con tàu của ông, liên tục phát loa yêu cầu tắt máy dừng tàu để chúng kiểm tra, rồi bắn pháo sáng,

# Ký ức về

# MÙA XUÂN ĐẠI THẮNG

Ngày 30-4-1975 là thời khắc lịch sử không quên với dân tộc Việt Nam. 49 năm đã qua, ký ức hào hùng về những ngày tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm xưa. Mỗi khi nhắc lại thời khắc lịch sử ấy, các cựu chiến binh đều trào dâng niềm tự hào, xúc động...

## “TIỀN VỀ SÀI GÒN TA QUÉT SẠCH GIẶC THÙ”

Mùa xuân năm 1975, quân ta thắng lớn trên chiến trường miền Nam! Từ Quảng Bình, những người lính Sư đoàn 341 theo đường mòn Hồ Chí Minh vượt Tây Trường Sơn để vào miền Đông Nam Bộ để bổ sung cho lực lượng Quân đoàn 4. Những người lính Sư đoàn 341 đã có những ngày chiến đấu ác liệt ở Xuân Lộc (Đồng Nai) trước khi bước vào Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Là đơn vị chủ lực của Quân đoàn 4, Sư đoàn 341 nhận nhiệm vụ tấn công vào Yếu khu quân sự Trảng Bom - một mắt xích trọng yếu trên tuyến phòng ngự của địch trên hướng Đông Bắc (theo hướng tiến quân của ta). Ở thời điểm đó, địch tập trung lực lượng rất mạnh ở Trảng Bom. Trước khi vào trận đánh, quân ta đã được phổ biến nhiệm vụ, mỗi người đeo một mảnh vải đỏ vào tay áo để nhận diện. Đại tá Nguyễn Cảnh Vinh (khi ấy là lính thông tin Trung đoàn 270, Sư đoàn 341, hiện nay ở phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) nhớ lại: “Đêm 26-4-1975, lực lượng của Sư đoàn 341 tiếm nhập tiếp cận Yếu khu quân sự Trảng Bom. 3 tiểu đoàn bộ binh của Trung đoàn 270 đi đánh địch nhưng đến sát giờ nổ súng tất cả phương tiện liên lạc gồm: Thông tin vô tuyến và đường dây hữu tuyến, truyền tin đều không thông. Không khí căng thẳng đến tột độ! May sao đến giờ nổ súng, cả ba tiểu đoàn đồng loạt bật máy báo tin về. Sau này mới biết, vì để đảm bảo bí mật nên cả 3 tiểu đoàn trưởng đều không cho bật máy truyền tin, phải đến khi nổ súng mới cho lính thông tin mở máy để liên lạc với trung đoàn. Trong khi đó, lực lượng rải dây hữu tuyến và cán bộ truyền đạt trên đường đi đụng độ với lực lượng thám báo của địch nên đã hy sinh và bị thương dẫn đến liên lạc không thông suốt”.

Cùng tham gia chiến đấu trong đội hình Quân đoàn 4, Đại tá Nguyễn Tiến Dũng (khi ấy là chiến sĩ của Tiểu đoàn Bộ binh 5, Trung đoàn 270, Sư đoàn 341, hiện nay sống ở phường Vĩnh Hải) cho biết: “Khi đánh vào yếu khu Trảng Bom, quân ta cho pháo bắn cấp tập vào các mục tiêu then chốt. Các hướng đồng loạt tiến công quân địch trong Yếu khu quân sự Trảng Bom. Địch cũng sử dụng pháo bắn trả rất ác liệt. Khi trời sáng tiến vào Trảng Bom, chúng tôi còn thấy nhiều xác quân địch nằm lại ngay trên trận địa pháo của họ...”. Đến 10 giờ 30 phút ngày 27-4-1975, Sư đoàn 341 hoàn toàn làm chủ Trảng Bom và cả đoạn đường dài 15km trên Quốc lộ 1 từ ấp Hưng Nghĩa về Trảng Bom.



● Ông Nguyễn Cảnh Vinh (bên phải) và ông Nguyễn Tiến Dũng xem lại những bức ảnh chụp cùng đồng đội những ngày đầu trên đất Sài Gòn, khi đất nước vừa thống nhất.

Theo Đại tá Nguyễn Cảnh Vinh, chiếm được Yếu khu quân sự Trảng Bom, Sư đoàn 341 đã lập chiến công lớn trong trận đánh mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử của Quân đoàn 4. “Sau này đọc tài liệu, tôi mới biết, trận này Sư đoàn 341 đã làm thiệt hại nặng nề 2 trung đoàn của quân địch, loại khỏi vòng chiến đấu 2.000 tên địch, thu và phá hủy gần 100 xe cơ giới các loại”, Đại tá Nguyễn Cảnh Vinh chia sẻ. Sau thắng lợi ở Trảng Bom, lực lượng của Sư đoàn 341 tiếp tục theo Quốc lộ 1 hướng về Sài Gòn... với niềm tin ngày chiến thắng đã đến rất gần!

Trong khi Quân đoàn 4 tiến đánh địch theo hướng Đông Bắc, Quân đoàn 2 tiến về Sài Gòn trên hướng Đông Nam. Mở màn chiến dịch, Quân đoàn 2 đã sử dụng Sư đoàn 325 tiến đánh Chi khu Long Thành, Nhơn Trạch... Sau một ngày đêm chiến đấu, đến chiều 27-4-1975, Sư đoàn 325 đã làm chủ hoàn toàn Chi khu Long Thành; phá vỡ một khâu quan trọng trên tuyến phòng thủ vòng ngoài hướng Đông Nam Sài Gòn. Ngay đêm đó, quân ta tiếp tục hành quân đánh Chi khu Nhơn Trạch. Đại tá Nguyễn Văn Bang (khi ấy là chiến sĩ của Trung đoàn 46, Sư đoàn 325, hiện nay ở Phước Long, Nha Trang) hồi tưởng: “Khi lệnh chỉ huy hô xung phong vang lên, anh em lao vào trận địa. Ở đây, địch dùng lon sữa bò kéo dây để làm chuông báo hiệu. Khi quân ta chạm phải dây, tiếng chuông báo hiệu vang lên, địch bắn ra rất rát. Tôi ở tiểu đội hỏa lực DKZ có nhiệm vụ diệt các ổ để kháng của địch. Nhưng cứ mỗi lần mình bắn đạn lóe sáng là lộ vị trí nên địch dùng súng phóng lựu M79 bắn trả rất rát. Cũng may ở đó là nghĩa địa nên anh em nấp ở các rìa mộ xây để tránh đạn, di chuyển vị trí rồi tiếp tục đánh vào các mục tiêu...”. Suốt đêm 27 cho đến sáng 28-4,



● Xe tăng của quân giải phóng tiến vào Sài Gòn ngày 30-4-1975. (Ảnh tư liệu)

lực lượng của Sư đoàn 325 nhiều lần xông lên vẫn không chiếm được Nhơn Trạch nên đành phải rút ra. Sau đó, đơn vị tiếp tục tấn công Chi khu Nhơn Trạch. Ông Lê Văn Tân (cùng ở Trung đoàn 46, Sư đoàn 325, hiện nay ở Phước Long) nhớ lại: “Đêm 28-4, Sư đoàn 325 với sự yểm trợ của xe tăng tiếp tục tấn công chiếm được Nhơn Trạch. Sau đó, chúng tôi đánh kho hậu cần thành Tuy Hạ. Tàn quân tháo chạy về hướng Sài Gòn, lột bỏ cả quần trang, quần dụng đầy trên đường dẫn xuống bến phà Cát Lái. Sáng 30-4-1975, Sư đoàn 325 vượt sông Đồng Nai đánh chiếm căn cứ hải quân Cát Lái”.

## THỜI KHẮC LỊCH SỬ

Sáng 30-4-1975, cả 5 cánh quân của ta sừng sững về nội đô Sài Gòn để đánh chiếm những mục tiêu quan trọng nhất của địch. Sau khi vượt qua cầu Sài Gòn, lực lượng đột kích thọc sâu của Quân đoàn 2 gồm Trung đoàn Bộ binh 66, Sư đoàn 304, xe tăng Lữ đoàn 203 ào ạt tiến vào nội đô. Được tự vệ thành và nhân dân dẫn đường, đoàn xe tăng, cơ giới của ta theo đường Hồng Thập Tự và đường Thống Nhất rầm rập tiến vào dinh Độc Lập, bắt Tổng thống Dương Văn Minh và toàn bộ nội các chính quyền Sài Gòn. Đúng 11 giờ 30 ngày 30-4-1975, lá cờ giải phóng tung bay trên nóc dinh Độc Lập, báo hiệu Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi hoàn toàn.

Đến giờ, những người lính năm xưa vẫn nhớ mãi thời khắc lịch sử của Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. “Lúc đấy, không khí chiến sự rất nóng hổi. Đang ở trạm quân y của Sư đoàn 325, nhưng chúng tôi liên tục nghe đài của ta và cả đài địch để dõi theo tình hình. Trưa 30-4, Đài Phát thanh Sài Gòn đang phát sóng bỗng nhiên im bật. Sau đó một lúc tôi nghe tiếng Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện... Mọi người đều vỡ

òà cảm xúc. Nhiều thương binh reo hò sung sướng đến tột cùng. Bao nhiêu năm mơ ước cuối cùng ngày thống nhất đất nước cũng đã đến”, ông Bang xúc động nhớ lại.

Trong khi đó, những người lính của Sư đoàn 341 như ông Vinh, ông Dũng biết tin quân ta chiếm được dinh Độc Lập ngay trên đường tiến quân. “Tất cả hò reo vui mừng. Lệnh được ban ra, ai ở đâu thì giữ yên vị trí... tránh không cho tàn quân của địch tái chiếm”, ông Vinh nhớ lại. Ngày 1-5-1975, Sư đoàn 341 tiếp tục tiến về Sài Gòn để chốt giữ ở khu vực quận 3. “Tôi nhặt được trên đường một chiếc xe Mobylette. Sau khi hỏi người dân cách điều khiển, tôi nổ máy rồi chở một đồng đội theo đoàn quân giải phóng tiến về Sài Gòn. Người dân Sài Gòn ra vẫy hoa chào đón...”, ông Dũng hồi tưởng. Những ngày sau đó, những người lính miền Bắc tranh thủ đi tham quan Sài Gòn, chụp ảnh lưu niệm gửi về cho gia đình ở miền Bắc.

49 năm đã qua, những người lính tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vẫn nhớ về hình ảnh người dân với cờ hoa chào mừng đoàn quân giải phóng. Ký ức về những ngày đầu trên đất Sài Gòn như mới hôm qua. Mỗi người có kỷ niệm riêng, nhưng tất cả đều chung ký ức: Những đêm đầu tiên trên đất Sài Gòn gần như không ngủ vì quá vui mừng. Trong những giờ thao thức đó, họ nhớ những đồng đội đã hy sinh trên đường tiến quân, có những người vừa ngã xuống ở ngay cửa ngõ Sài Gòn để cho ngày đất nước toàn thắng. Câu chuyện của những người lính năm xưa chỉ là những lát cắt nhỏ nhưng cũng phần nào để thế hệ hôm nay hiểu được giá trị của hòa bình, thống nhất.

□ XUÂN THÀNH

Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ chiều 26-4-1975 đến 30-4-1975. Trong chiến dịch này, ta có 5 mũi tiến công hướng về Sài Gòn gồm: Quân đoàn 1 (hướng Bắc), Quân đoàn 2 (hướng Đông Nam), Quân đoàn 3 (hướng Tây Bắc), Quân đoàn 4 (hướng Đông Bắc) và Đoàn 232 (hướng Tây Nam). Quân ta chiếm được tất cả các mục tiêu trọng yếu như: Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa, Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, Tổng nha Cảnh sát và dinh Độc Lập. Đúng 11 giờ 30 ngày 30-4-1975, lá cờ giải phóng tung bay trên nóc dinh Độc Lập, đánh dấu thời khắc sụp đổ hoàn toàn của chế độ Việt Nam Cộng hòa. Miền Nam hoàn toàn giải phóng, kể từ đây, đất nước Việt Nam thống nhất vẹn toàn.

# Cơ hội thu hút khách dịp lễ

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội để người dân đi du lịch. Giá vé máy bay tăng cao đã ảnh hưởng đến việc di chuyển của khách du lịch nội địa. Tuy nhiên, với việc đường bộ cao tốc thông suốt từ TP. Hồ Chí Minh đi Nha Trang, khách du lịch ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam đi bằng đường bộ đến Khánh Hòa rất thuận lợi. Theo dự báo của ngành Du lịch, lượng khách đến xứ Trầm Hương trong đợt lễ này sẽ tăng rất cao.



● Các tuyến du lịch biển, đảo được dự báo sẽ rất hút khách trong đợt nghỉ lễ.

## LƯỢNG KHÁCH TĂNG CAO

Thông tin từ các cơ sở lưu trú cho thấy, kỳ nghỉ lễ năm nay, Khánh Hòa sẽ đón lượng lớn khách đến du lịch, nghỉ dưỡng. Đến sáng 26-4, nhiều khu du lịch ở Bãi Dài (huyện Cam Lâm) thông tin gần như đã kín phòng trong các ngày nghỉ lễ. Bà Vũ Thị Hương Giang - Giám đốc kinh doanh lưu trú của Khu nghỉ dưỡng Alma (hơn 580 phòng) cho biết, lượng khách đặt phòng trong đợt lễ này đã đạt hơn 90% số phòng của khu nghỉ dưỡng. Trong đó ở mảng khách lẻ, có hơn 90% là khách quốc tế. Tương tự, Ana Mandara Cam Ranh, The Anam Cam Ranh, Fusion Maia Cam Ranh đã kín phòng trong dịp lễ. The Emyrean Cam Ranh (The Arena) có quỹ phòng rất lớn nhưng hiện nay số lượng khách đặt đã khoảng 70% số phòng.

Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng TP. Nha Trang ghi nhận lượng khách đặt phòng rất lớn. Bà Nguyễn Thị Uyên Chi - Tổng quản lý Khách sạn The Emyrean Nha Trang cho biết, khách đã đặt kín phòng trong 5 ngày nghỉ lễ. Các khách sạn có vị trí đẹp như Sheraton Nha Trang, Novotel Nha Trang đã không còn phòng trống. Những khách sạn, khu nghỉ dưỡng chất lượng khác, công suất phòng đã hơn 70%... và

sẽ tiếp tục tăng. Theo ông Võ Quang Hoàng - Chủ tịch Chi hội Khách sạn (Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa), giá vé máy bay tăng cao đã ảnh hưởng phần nào lượng khách từ miền Bắc đến Nha Trang trong đợt này. Tuy nhiên, nhờ khách quốc tế và khách du lịch từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam nên lượng khách đến Khánh Hòa trong dịp này tăng cao. Những ngày sắp tới, lượng khách lẻ đến Nha Trang - Khánh Hòa sẽ nâng công suất phòng của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng.

## NHIỀU HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN

Đến Khánh Hòa trong dịp lễ này, du khách sẽ được tận hưởng không khí lễ hội sôi động. Nổi bật nhất là Liên hoan quốc tế nhạc Jazz tại Quảng trường 2 tháng 4 (TP. Nha Trang) với sự tham gia của huyền thoại nhạc Jazz Chico Freeman và ban nhạc đến từ Mỹ, các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trong nước như: Trần Mạnh Tuấn, Thu Minh, Tùng Dương, Mỹ Linh và ban nhạc Anh em, Mỹ Anh, Phương Vy... Khách đến Nha Trang có thể vui chơi, mua sắm tại Vinpearl Harbour, thưởng thức Tata Show ở VinWonders Nha Trang. Đặc biệt, với sự cho phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vinpearl sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại

Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, trong 5 ngày nghỉ lễ, từ 27-4 đến 1-5, tổng số có 711 chuyến bay đi và đến Khánh Hòa, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, có 422 chuyến bay quốc tế, tăng 139% so với cùng kỳ năm 2023; 289 chuyến bay quốc nội, giảm 20% so với cùng kỳ.

VinWonders Nha Trang trong 2 đêm 30-4 và 1-5 (thời lượng 5 phút với 50 giàn pháo hoa). Bên cạnh đó, các show diễn của Nhà hát Đố ở khu vực Bãi Tiên (Nha Trang) mang đến cho khán giả những tiết mục nghệ thuật đậm bản sắc dân tộc. Các khu du lịch Hòn Tằm, Khu du lịch Đảo Hoa Lan... luôn sẵn sàng phục vụ du khách ưa thích các hoạt động du lịch biển, đảo. Ngoài các điểm du lịch biển, đảo, Công viên Du lịch Kong Forest là những điểm đến với du khách ưa trải nghiệm du lịch mạo hiểm.

Trao đổi với phóng viên Báo Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch chia sẻ, với cơ sở vật chất hiện đại, sản phẩm đa dạng, sự chuẩn bị chu đáo, ngành Du lịch tỉnh sẽ phục vụ tốt nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng của du khách. Trước lễ, Sở Du lịch đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, nhất là việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch; thực hiện nghiêm túc các quy định về đăng ký giá, niêm yết

giá, bán đúng giá niêm yết; duy trì đảm bảo chất lượng dịch vụ, đảm bảo điều kiện an ninh, an toàn cho du khách, chú trọng công tác phòng, chống cháy nổ. Đặc biệt, Sở Du lịch đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm; tăng cường giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm; tuyệt đối không hợp đồng với các cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm chế biến, cung cấp thức ăn để tránh những vấn đề đáng tiếc xảy ra. Hiện nay, Sở Du lịch tăng cường bố trí cán bộ, công chức trực cơ quan, trực điện thoại di động (24/24 giờ) để phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến phản ánh của du khách. Sở Du lịch sẽ tổ chức thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch đối với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng về giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ tại cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch.

□ THÀNH NGUYỄN

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, mỗi nhạc sĩ đều đặt vị trí của mình như là một “phóng viên âm nhạc”, họ theo bước chân của những đoàn quân giải phóng, ngóng trông tin tức từng phút, từng giờ từ chiến trường gửi về để rồi bao xúc cảm được vút bay để viết nên những ca khúc thôi thúc, cổ vũ, rung cảm lòng người. Nhìn lại những tác phẩm âm nhạc ra đời trong những tháng ngày chiến đấu cho trận cuối cùng, công chúng yêu nhạc hôm nay càng đặc biệt trân trọng, tri ân các nhạc sĩ của đất nước thời bấy giờ. Những ca khúc cứ nối tiếp nhau ra đời như lớp lớp sóng trào trên đại dương. Trong chiến dịch Huế - Đà Nẵng, chúng ta có những ca khúc: *Gửi Huế giải phóng* (Nguyễn Văn Thương), *Huế của ta ơi* (Thanh Phúc), *Các anh về giữa Huế thân yêu* (Vũ Thanh), *Gió sông Hồng gọi nắng sông Hương* (Văn An), *Chào Đà Nẵng giải phóng* (Phạm Tuyên), *Đà Nẵng ơi! Chúng con lại về* (Phan Huỳnh Điểu), *Hát về Đà Nẵng kiên cường* (Cao Việt Bách), *Đà Nẵng quê ta giải phóng rồi* (Nguyễn Đức Toàn), *Chào Đà Nẵng, đừng si bên bờ Biển Đông* (Nguyễn An), *Sông Hàn vang tiếng hát* (Huy Du)...

Liên tiếp sau đó, khi những đoàn quân cách mạng đến giải phóng các tỉnh dọc dài duyên hải miền Trung, công chúng lại được sống cùng những ca khúc chiến thắng: *Quảng Ngãi quê em sáng xuân nay* (Ánh Dương), *Bình Định quê ta*

## Tản văn

Đã thành lệ, khi những tia nắng óng ả chớm hè trên ngọn tháp trầm mặc thời gian, người ta lại hoài nhớ và mong đến ngày Tháp Bà Ponagar mở hội (từ ngày 20 đến 23-3 âm lịch) để viếng thăm, cầu mong những điều trong tâm khảm của mình.

Tháp Bà Ponagar - cụm tháp bên cửa sông Cái là điểm di tích văn hóa đặc sắc hiếm có bởi sự giao thoa giữa tín ngưỡng dân gian Việt - Chăm. Một minh chứng rằng mọi dân tộc có thể khác nhau về văn hóa, nhận thức về tâm linh nhưng đều có một lòng thành thì đều hòa hợp để phát triển. Vì thế, lễ hội Tháp Bà Ponagar có vạn bà con tín ngưỡng Việt và Chăm cùng đến hưởng phúc Thiên Y Thánh Mẫu.

Người Việt ngày nay đi lễ viếng Thánh Mẫu thực sự là Tết của tâm linh, trang phục rực rỡ theo đúng nghĩa “mớ ba mớ bảy” của hội lớn. Việc nhiều gánh hát văn hầu đồng đến biểu diễn trong các

# Những bài hát theo đoàn quân chiến thắng

Trong lịch sử âm nhạc cách mạng Việt Nam cách đây 49 năm đã ghi nhận sự kiện một loạt ca khúc ra đời vào thời khắc trọng đại của dân tộc - giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Các nhạc sĩ đã bắt trọn khí thế hào hùng, niềm tự hào dân tộc và cảm xúc dâng trào của lớp lớp người dân trong ngày toàn thắng để viết nên những giai điệu, ca từ "kịp thời nhất, nhanh chóng nhất..."



● Ca sĩ Trọng Tấn thể hiện ca khúc Đất nước trọn niềm vui tại lễ kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển TP. Nha Trang (1924 - 2024).

(Trần Hữu Pháp), Mùa xuân Quy Nhơn - mùa xuân Bình Định (Dân Huyền), Chào Nha Trang giải phóng (Hoàng Hà), Nha Trang mùa xuân nay biển hát (Thịnh Trường), Hát mừng Nha Trang giải phóng (Nguyễn Nùng)... Những bài

hát được sáng tác đúng vào thời điểm khí thế chiến đấu và chiến thắng sôi sục khắp các chiến trường đã tạo nên sức mạnh thông tấn lớn lao và là những tiếng kèn xung trận cổ vũ, động viên hàng triệu trái tim chiến sĩ, nhân dân cả nước.

Để rồi tất cả cùng đến với thời khắc của lịch sử, ngày 30-4-1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Khi tin chiến thắng bay về, các nhạc sĩ đã hòa chung niềm vui lớn của dân tộc để ghi lại niềm

xúc cảm "ngày đi như trong đêm mơ", "vui sao nước mắt lại trào". Những nhạc sĩ lớn của đất nước không hẹn mà gặp đã cùng nhau viết nên những bài ca chiến thắng. Nhạc sĩ Phạm Tuyên có ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng, một bài ca tập thể kết nối nhân dân, chiến sĩ trên khắp mọi miền để cùng tạo nên dàn đồng ca vĩ đại. Tiếp đó là một loạt ca khúc: Ta đã về Sài Gòn ơi (Văn Dung), Hát về thành phố tên vàng (Cát Vân), Mùa xuân Việt Nam - mùa xuân toàn thắng (Lưu Cầu), Việt Nam ngày đại thắng (Vũ Thanh), Giữa Sài Gòn giải phóng (Hồ Bắc), Đêm Sài Gòn nghe vọng cổ (Dân Huyền), Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh (Xuân Hồng), Tiếng hát từ thành phố mang tên Người (Cao Việt Bách - Đăng Trung)... lần lượt được đưa tới khán giả. Nổi bật trong số những ca khúc về ngày giải phóng miền Nam có bài hát Đất nước trọn niềm vui của nhạc sĩ Hoàng Hà. Đến hôm nay và mãi về sau, mỗi lần đến ngày 30-4, những giai điệu, ca

từ của bài hát này lại vang lên khắp nơi và vang lên trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Điều khá đặc biệt là bài hát này được nhạc sĩ Hoàng Hà sáng tác vào đêm 26-4-1975 tại nhà riêng ở Thủ đô Hà Nội và đến sáng 27-4-1975, bài hát được đem đến Đài Tiếng nói Việt Nam để dàn dựng với giọng hát của NSND Trung Kiên. Nhạc sĩ Hoàng Hà viết ca khúc này khi ông chưa hề đến với TP. Sài Gòn, nhưng từ sự nhạy cảm của người nghệ sĩ, sự quan tâm và niềm xúc cảm lớn lao với đất nước đã giúp ông viết nên những giai điệu hào hùng, rộn ràng nhưng cũng rất giàu cảm xúc và chạm được tình cảm của các thế hệ người dân Việt Nam: "Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay/Rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây/Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi/Một ngày vui giải phóng/Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông/Rạo rục sao hôm nay Bác vui với hội toàn dân/Thành đồng ơi sắt son đã vang khải hoàn/Ôi hạnh phúc vô biên hát nữa đi em những lời yêu thương...". Đã 49 mùa xuân đi qua, nhưng mỗi lần nghe lại những giai điệu của các bài hát mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong trái tim của chúng ta lại dâng lên niềm tự hào và tấm lòng tri ân đến các thế hệ cha ông đi trước. Những thời khắc lịch sử của dân tộc mãi trường tồn trong những lời ca, điệu nhạc để mỗi người càng thấy yêu hơn Tổ quốc Việt Nam.

□ GIANG ĐÌNH

## Mong ngày mở hội

nắng nóng cháy bỏng mới cảm nhận được sự chân thành theo tín ngưỡng thờ mẫu của họ. Họ - những hậu sinh của lớp trước, đang sống trong thế kỷ số hiện đại mà vẫn thờ mẫu theo đúng cổ truyền là điều đáng mừng. Trong khi nhiều loại hình nghệ thuật cổ truyền như: Tuồng, chèo, dân ca đều mai một, lớp trẻ ít quan tâm mà lớp người đứng tuổi hôm nay vẫn tạo dựng những giá đồng, gánh hát văn tưng bừng sắc thái văn hóa cổ thì quý lắm, bởi hát văn hay hầu đồng đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, cần giữ gìn và phát triển. Trên sân thềm Tháp Bà linh thiêng, các nghệ sĩ dân gian cháy hết mình vì nghệ thuật cho cộng đồng. Đi hội Tháp Bà xem múa bóng, nghe hát văn là nét văn hóa đặc sắc của nền văn hóa tâm linh miền biển.

So với người Việt thì đồng bào Chăm coi lễ Tháp Bà là một trong những điều quan trọng cùng các

lễ: Tết đầu năm mới Rija Nagar, Ramuvan, Ka tê. Đồng bào từ nhiều miền đất xa như Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Định hành hương về viếng bà. Người Chăm đến với lễ hội Tháp Bà là Chăm theo đạo Bà La Môn. Hình ảnh đầu tiên là thấy các bà, các chị mặc áo Dwabong choàng khăn Aban hay khăn Khan Chrah bo, đầu đội giỏ Ciet đựng bánh trái đi lễ. Về bánh, người Chăm có rất nhiều bánh như: Tapei anung (bánh tét), tapei bilik (bánh ít) tapei coh, sakaya (bánh trứng), ginraong laya (bánh gừng)... Bởi theo quan niệm thì việc thờ cúng rất quan trọng và tôn nghiêm, mỗi một kiểu cúng thờ thần linh đều khác nên phải làm các loại bánh khác nhau. Cùng với bánh, hoa quả còn có gà luộc, rượu, trứng. Thường theo phong tục của người Chăm thì chỉ bày cỗ lễ xung quanh tháp để tưởng nhớ và bái vọng. Ai muốn cúng bái bài bản thì nhờ thầy làm thay.

Các thầy sẽ tụng các bài thánh ca, thổi kèn Saranai, hay nhảy múa, đốt trầm... Chính mâm

cỗ của người Chăm ở Tháp Bà là hình ảnh đặc sắc hiếm có ở miền đất này. Cũng như người Việt, đó

là di sản văn hóa hàng trăm năm đến nay vẫn được giữ gìn.

□ MY ANH



● Đồng bào Chăm bày cỗ dâng lễ bà.

## Xã luận

# 49 NĂM ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI

Cách đây 49 năm, trưa 30-4-1975, lá cờ Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc lập - Phủ Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn, báo hiệu Chiến dịch Hồ Chí Minh, đỉnh cao cuộc Tổng tiến công nổi dậy giành thắng lợi, kết thúc toàn thắng sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. Từ đây non sông liền một dải, Bắc Nam sum họp một nhà, đất nước sạch bóng quân thù, mở ra một kỷ nguyên mới: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Thời khắc lịch sử ấy đã khắc sâu vào tâm khảm, ký ức của mỗi người dân Việt Nam, với một niềm tự hào vĩ đại về một chiến công vĩ đại trong lịch sử dân tộc, khẳng định sức mạnh, trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Và để có được một đất nước Việt Nam hòa bình, tươi đẹp như ngày hôm nay, hàng triệu đồng bào, chiến sĩ đã anh dũng hi sinh. Máu đào và sự cống hiến của bao lớp thế hệ cha anh để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do. Những đau thương, mất mát do chiến tranh để lại cho chúng ta hiểu sâu sắc hơn những giá trị của hòa bình. Là người dân Việt Nam, chúng ta luôn trân trọng, ghi nhớ và biết ơn những sự hi sinh cao cả ấy...

49 năm qua, tiếp nối bản hùng ca lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đất nước dù có những giai đoạn thăng trầm, dù đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân tộc Việt Nam đã thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

49 năm qua, tâm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 ngày càng được khẳng định và nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn. Đó là bài học phải luôn xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên để Đảng đủ sức lãnh đạo nhân dân ta tiến tới mục tiêu "dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Đó là bài học "lấy dân làm gốc", luôn giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, trong quá trình hoạch định đường lối và lãnh đạo cách mạng, lợi ích của Đảng phải được thể hiện trong mối tương quan mật thiết với lợi ích của nhân dân. Đó còn là bài học tranh thủ tối đa những điều kiện thuận lợi từ tình hình chính trị, an ninh thế giới, các phong trào đấu tranh đòi hòa bình của nhân loại tiến bộ để tạo thêm nguồn sức mạnh đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm chiến thắng 30-4 năm nay, toàn Đảng toàn quân toàn dân ta đang nỗ lực tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của năm bản lề 2024 và của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, chuẩn bị hướng tới đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Nhìn lại mốc son chiến thắng lịch sử 30-4, chúng ta được tiếp thêm động lực, tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng Việt Nam ngày một giàu đẹp.

49 năm đất nước trọn niềm vui. Khúc khải hoàn ca đại thắng mùa Xuân 1975 sẽ tiếp tục vang cao, bay xa, non sông Việt Nam mãi trọn niềm vui thống nhất, thịnh vượng, hùng cường, như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn...

□ KHÁNH HÒA

# TĂNG CHUYỂN TÀU, XE PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN

Dịp lễ 30-4, 1-5 được nghỉ 5 ngày nên nhu cầu đi lại, du lịch của người dân dự báo tăng cao hơn nhiều so với ngày thường. Ngành Đường sắt cùng các đơn vị vận tải ô tô đã chủ động tăng thêm nhiều chuyến tàu, xe nhằm đáp ứng nhu cầu của hành khách.



● Hành khách lên tàu từ ga Nha Trang.

## KHÔNG KHAN HIỂM VÉ

Theo thông tin từ Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp lễ 30-4, 1-5, ngoài các chuyến tàu đang hoạt động hàng ngày như: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE11/12 (TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội), SE21/22 (TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng), SNT1/2 (TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang), SPT1/2 (TP. Hồ Chí Minh - Phan Thiết), ngành Đường sắt còn tổ chức chạy thêm 34 đoàn tàu từ TP. Hồ Chí Minh đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi và ngược lại. Trong đó, tuyến TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang chạy thêm các đôi tàu SNT3/4, SNT5/6, SNT7/8. Dịp này, ngoài việc vẫn áp dụng chính sách giảm giá vé thường xuyên cho các đối tượng chính sách xã hội, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn còn giảm 5% vé khứ hồi lượt về cho hành khách mua vé lẻ và giảm 7% giá vé lượt về cho khách đoàn từ 20 người trở lên.

Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, tuy lượng khách dự báo tăng cao so với ngày thường nhưng ngành Đường sắt vẫn đảm bảo đủ vé phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đến thời điểm này, vé tàu vẫn còn nhiều. Nếu nhu cầu tăng đột biến, ngành Đường sắt sẽ lên phương án tăng cường thêm các đoàn tàu để phục vụ các tuyến ngắn.

Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và phục vụ vận tải Khánh Hòa cũng đã thông báo cho các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm túc biểu đồ chạy xe đã được Sở Giao thông vận tải (GTVT) phê duyệt; các bến xe chủ động làm việc với các đơn vị vận tải rà soát từng chuyến, khảo sát nhu cầu để tăng cường xe, có phương án phục vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại

của người dân. Ông Nguyễn Công Hải - Giám đốc Bến xe liên tỉnh phía Nam cho biết, hiện nay, bến xe đã kết nối 79 tuyến xe khách đi 28 tỉnh, thành trong cả nước và 1 tuyến nội tỉnh, đáp ứng rất tốt nhu cầu đi lại của người dân. Mỗi ngày, có khoảng 130 xe xuất phát từ bến đi các tỉnh. Trong dịp lễ, dự kiến mỗi ngày có 170 chuyến xuất bến. Tuy dịp lễ nhu cầu đi lại tăng cao, nhưng các nhà xe Phương Trang, Liên Hưng, Cúc Tùng... cam kết tăng chuyến, đảm bảo không xảy ra tình trạng khan hiếm vé.

## ĐẢM BẢO NHU CẦU ĐI LẠI CỦA NGƯỜI DÂN

Sở GTVT đã ban hành kế hoạch tổ chức phục vụ vận tải hành khách trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Theo đó, sở yêu cầu các đơn vị vận tải đường bộ có kế hoạch bố trí đủ số lượng phương tiện, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe; xây dựng phương án dự phòng hoặc tăng cường phương tiện và công tác đảm bảo an toàn giao thông để đáp ứng nhu cầu vận chuyển; tuyệt đối không đưa phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật tham gia giao thông... Các đơn vị kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định phải có phương án tổ chức vận tải hợp lý, nghiêm cấm các đơn vị bỏ bến chạy "dù", chạy sai hành trình, nhận trả

khách không đúng nơi quy định. Nghiêm cấm tất cả các xe tuyến cố định nhận trả khách tại văn phòng, điểm giao dịch, phòng vé (trừ bến xe); bán vé tăng cường nhưng không qua bến xe hai đầu tuyến theo quy định hoặc bỏ chuyến trên tuyến cố định để đưa phương tiện vận chuyển khách theo hợp đồng. Đối với các đơn vị có xe vận tải hợp đồng, du lịch, nghiêm cấm sử dụng xe hợp đồng, xe du lịch trá hình vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, bán phiếu đặt chỗ hoặc bán vé dưới mọi hình thức.

Ông Nguyễn Văn Dẫn - Giám đốc Sở GTVT cho biết, trong dịp lễ, Thanh tra sở sẽ phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng bảo đảm giao thông thông suốt, hướng dẫn giao thông tại các nơi có mật độ phương tiện giao thông cao, để xảy ra ùn tắc như khu vực bến xe, nhà ga, bến cảng, các cửa ngõ vào thành phố, cầu Trần Phú... Thanh tra sở sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là xử lý các vi phạm về đậu đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, lập điểm giao dịch (xe dù, bến cóc) trái quy định. Đồng thời, kiểm tra việc sử dụng xe hợp đồng, xe du lịch, xe tuyến cố định không có trong kế hoạch để tổ chức bán vé dưới hình thức phiếu đặt chỗ, giấy biên nhận để vận chuyển.

□ VĂN KỶ

Sở GTVT khuyến khích các đơn vị kinh doanh vận tải không tăng giá cước trong thời gian lễ 30-4, 1-5; khuyến khích có các hình thức ưu tiên, ưu đãi cho những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, khuyết tật. Trường hợp các đơn vị kinh doanh vận tải kê khai điều chỉnh giá cước để bù đắp chi phí khi quay vòng xe thì tỷ lệ phụ thu giá cước tối đa là 40% giá cước đang thực hiện.



Khánh Sơn phấn đấu đến cuối năm 2024, hoàn thành mục tiêu xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo theo các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi đang được triển khai trên địa bàn. Hiện nay, các đơn vị, địa phương trong huyện đang tập trung gỡ khó cho từng nhà để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

### GỖ KHÓ CHO TỪNG NHÀ

Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi, trên địa bàn huyện có 2.027 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở; trong đó có 1.135 căn xây mới và 892 căn sửa chữa. Trong khi việc sửa chữa nhà ở cho các hộ đang được triển khai khá thuận lợi thì việc xây mới nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo đang gặp một số khó khăn. Đến cuối năm 2023, các địa phương chỉ xây mới được 152 căn; số còn lại sẽ được tập trung thực hiện, hoàn thành trong năm 2024.

Theo ông Nguyễn Hữu Đức - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, thời gian qua, các cán bộ, nhân viên của đơn vị đã cùng đại diện các cơ quan chức năng của huyện và UBND các xã, thị trấn đến từng nhà để tiến hành đo đạc, trích lục các thửa đất, thẩm định hồ sơ, tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ nghèo, cận nghèo thuộc đối tượng được hỗ trợ xây dựng mới nhà ở từ các chương trình mục tiêu quốc gia. “Đơn vị đã dồn toàn lực, thuê thêm các đơn vị có năng lực bên ngoài để tập trung đo đạc, rà soát các thửa đất đủ điều kiện để thực hiện các thủ tục cấp giấy

Khánh Sơn:

# GỖ KHÓ ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO



● Lãnh đạo xã Sơn Hiệp hướng dẫn người dân về thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xây mới nhà ở.

chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân nhằm đảm bảo điều kiện xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo. Để đẩy nhanh tiến độ, chúng tôi thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, đi đến từng nhà, nắm bắt cụ thể để gỡ vướng về đất chính chủ cho các hộ”, ông Đức cho biết.

Cũng nhờ đi từng nhà mà đến nay, các địa phương trên địa bàn huyện đã cơ bản xác định được cụ thể những khó khăn, vướng mắc trong chuẩn bị đất để xây nhà ở cho các hộ, như: Nợ nghĩa vụ tài chính về đất đai, chưa tách thửa, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, vướng quy hoạch, không có lối đi chung... Năm nay, xã Sơn Bình có 97 hộ được hỗ trợ xây mới nhà ở, trong đó chỉ có 9 trường hợp có đất chính chủ đảm bảo điều kiện xây nhà. Trong 88 hộ còn lại phải làm các thủ tục tách thửa, có 21 hộ còn nợ nghĩa vụ tài chính về

tiền sử dụng đất, thuế trước bạ. Ngoài ra, đa số các hộ đều khó khăn trong việc đối ứng kinh phí để xây dựng nhà ở. Tại xã Sơn Trung, trong số 94 căn đang triển khai xây mới, chỉ có 65 hộ đủ điều kiện xây dựng nhà ở, 29 hộ gặp khó khăn trong thực hiện làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xã Thành Sơn năm nay sẽ xây dựng mới 214 căn, trong đó có 32 căn có sổ đỏ chính chủ; còn lại phải thực hiện các thủ tục để tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Ở các địa phương khác, số nhà ở cần xây mới trong năm nay khá nhiều nhưng số đảm bảo đất chính chủ rất ít nên đang tiếp tục rà soát để đảm bảo điều kiện về đất chính chủ trong hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ.

### NỖ LỰC ĐỂ VỀ ĐÍCH

Theo ông Cao Minh Vỹ - Phó Chủ tịch UBND

huyện Khánh Sơn, huyện phấn đấu đến cuối năm 2024 sẽ xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo. Hiện nay, nguồn vốn hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo theo các chương trình mục tiêu quốc gia đã sẵn sàng. Tuy nhiên, việc xây mới nhà ở đang gặp khó khăn liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính chủ của đối tượng được hỗ trợ. Hiện nay, địa phương đang tập trung hoàn tất việc rà soát để chỉ đạo tháo gỡ những vấn đề thuộc thẩm quyền và có kiến nghị cụ thể đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên.

Tại cuộc họp mới đây nhất về chuẩn bị đất xây dựng nhà ở cho người dân theo các chương trình mục tiêu quốc gia, lãnh đạo UBND huyện đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện

tiếp tục hoàn thiện thủ tục đo đạc, trích lục thửa đất để xác định các thửa đất đủ điều kiện tách thửa, đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính chủ cho các hộ. Bên cạnh đó, cung cấp danh sách các hộ đủ điều kiện về đất cho UBND các xã, thị trấn. UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức phúc tra các diện tích đất phục vụ xây dựng nhà ở thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn chưa chính chủ; phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, các cơ quan liên quan, UBND cấp xã thống nhất việc thẩm định, hoàn thành các thủ tục để tham mưu UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đúng quy định...

UBND 8 xã, thị trấn trên địa bàn hướng dẫn ngay cho các hộ đủ điều kiện nộp hồ sơ yêu cầu thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, song song với việc triển khai xây dựng nhà ở cho các hộ. Những thửa đất đã xác định làm nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo nhưng chưa có trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương thì yêu cầu bổ sung trong quá trình điều chỉnh; rà soát các đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở nhưng chưa có đất gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để tham mưu UBND huyện giải quyết.

□ HẢI LĂNG



● Lãnh đạo 2 đơn vị trao học bổng cho sinh viên.

Báo Khánh Hòa - Sanvinest Khánh Hòa:

### TRAO HỌC BỔNG “ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN” CHO 7 SINH VIÊN

Kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống Báo Khánh Hòa (26-4-1947 - 26-4-2024), chiều 26-4, Báo Khánh Hòa phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yếm sào Khánh Hòa (Sanvinest Khánh Hòa) tổ chức chương trình trao học bổng “Đồng hành cùng ngư dân” cho các sinh viên (SV) là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, bà Thái Thị Lệ Hằng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Khánh Hòa và bà Phan Thị Giang - Phó Tổng

Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Nước giải khát yếm sào Khánh Hòa đã trao 7 suất học bổng cho 7 SV đang học năm thứ nhất tại các trường đại học trong và ngoài tỉnh; trong đó có 5 SV Trường Đại học Nha Trang, 1 SV Trường Đại học Tôn Đức Thắng và 1 SV Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Mỗi suất học bổng có tổng trị giá 20 triệu đồng, được trao thành 2 đợt (đợt 1 trao ở năm thứ nhất đại học, đợt 2 trao ở năm thứ 3 đại học), mỗi đợt trao 10 triệu đồng/

suất. Đây là năm thứ hai chương trình được thực hiện; đến nay có 13 SV được cấp học bổng.

Theo bà Thái Thị Lệ Hằng, chương trình trao học bổng “Đồng hành cùng ngư dân” là một trong những hoạt động thiết thực được Báo Khánh Hòa và Sanvinest Khánh Hòa phối hợp thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2027 nhằm hỗ trợ con em ngư dân, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, đồng thời giúp các ngư dân yên tâm bám biển.

□ THIÊN TÂM

## Thời sự quốc tế

# CĂN CỨ NGA BỊ TẤN CÔNG GIỮA LÚC MỸ CHUYỂN VŨ KHÍ TẦM XA CHO UKRAINE

Một căn cứ không quân Nga đã bị tấn công trong lúc Mỹ xác nhận đã bí mật cung cấp cho Ukraine tên lửa đạn đạo tầm xa.

Căn cứ không quân của Nga ở Dzhankoi, phía bắc Crimea - nơi cất giữ hàng loạt hệ thống tên lửa cũng như trực thăng tấn công có giá trị - đã bị tấn công bất ngờ trong đêm vào tuần trước và hôm qua. Được biết, tên lửa ATACMS đã được sử dụng trong cuộc tấn công này. Cuộc tấn công xảy ra trong bối cảnh Mỹ xác nhận đã bí mật vận chuyển tên lửa tới Ukraine.

"Chúng tôi đã cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) tầm xa theo chỉ đạo của Tổng thống", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao

Mỹ Vedant Patel xác nhận.

Ông Vedant Patel cũng cho biết thêm tên lửa ATACMS tầm xa là một phần trong gói viện trợ quân sự trị giá 300 triệu USD của Mỹ dành cho Ukraine hôm 12-3 nhưng Washington "không thể công bố quyết định này ngay từ đầu để bảo đảm an ninh tác chiến cho Ukraine theo yêu cầu của Kiev".

ATACMS có tầm bắn khoảng hơn 300km và có thể tiếp cận mục tiêu trong vòng 5 phút - gấp ba lần tốc độ của tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp. Các đầu đạn nặng 230kg rất đắt đỏ, có giá 800.000 bảng Anh/đầu đạn, rất hiệu quả trong việc thực hiện các cuộc tấn công nhanh chóng, chính xác vào các mục tiêu nằm sâu trong phòng tuyến của đối phương.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp thêm nhiều tên lửa tầm xa cho Ukraine. "Ukraine sẽ tạo ra sự khác biệt. Nhưng như tôi đã nói trước đó, không có giải pháp nào là dễ dàng trong bối cảnh hiện nay", ông Sullivan khẳng định. Sau khi Tổng thống Joe Biden thông qua dự luật viện trợ trị giá 61 tỷ USD (48 tỷ bảng Anh) cho Ukraine hôm 24-4 vừa qua, ông Sullivan tiết lộ rằng Ukraine sẽ có thêm ATACMS từ Mỹ.

Ngoài ra, các quan chức Mỹ cũng thông báo rằng sẽ có thêm nhiều vũ khí được vận chuyển đến tiền tuyến của Ukraine "chỉ trong vài ngày" khi lực lượng Nga đang chuẩn bị cho cuộc tấn công mùa hè của họ.

□ Theo VOV

## CÁO PHÓ



Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Ông, cha, ông, cố chúng tôi là cụ ông: **TRẦN VĂN THÀ** - Sinh ngày: 20-2-1929.

Quê quán: Ninh Trung, Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Trú quán: số 62 Phố Đồng, phường Phước Tiến, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Từ trần lúc: 19 giờ 50 phút ngày 25-4-2024 (nhằm ngày 17-3 năm Giáp Thìn)

Thượng thọ: 96 tuổi

Tang lễ được tổ chức tại: Nhà Tang lễ Bệnh viện Quân y 87 tỉnh Khánh Hòa.

Lễ nhập quan: 11 giờ 00 ngày 26-4-2024 (nhằm ngày 18-3 năm Giáp Thìn).

Lễ viếng: 12 giờ 00 ngày 26-4-2024.

Lễ truy điệu: 6 giờ 30 ngày 28-4-2024.

Lễ di quan: 7 giờ 00 ngày 28-4-2024 (nhằm ngày 20-3 năm Giáp Thìn).

Linh cữu được an táng tại Nghĩa trang Trường Lộc, Ninh Hưng, Ninh Hòa.

**TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO**

UBND TP. Nha Trang:

## CHỈ ĐẠO RÀ SOÁT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ CẤP CHO CÁC TRƯỜNG HỢP GIAO ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động rà soát toàn bộ hồ sơ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với các trường hợp có quyết định giao đất tái định cư; trong đó, lưu ý các trường hợp hồ sơ giải phóng mặt bằng do các cơ quan cấp tỉnh, các Ban

quản lý dự án cấp tỉnh, các cơ quan khác thuộc UBND thành phố thực hiện và lưu trữ.

Trong trường hợp phát hiện sai sót, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục đúng quy định pháp luật; hoàn

thành và báo cáo UBND thành phố trước ngày 30-4 (đối với các trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp từ ngày 15-8-2021 đến 15-4-2024) và trước ngày 30-5 (đối với các trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 15-8-2021).

□ THÁI THỊNH

Nha Trang:

## 4 CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ NHẬP LẠU BỊ XỬ PHẠT HƠN 400 TRIỆU ĐỒNG

UBND TP. Nha Trang và Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 thuộc Cục QLTT tỉnh vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử nhập lậu với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ Thương mại điện tử, Đội QLTT số 1 đã phối hợp với Đội 2 - Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05); Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an tỉnh kiểm tra đột xuất 4 cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP. Nha Trang, gồm: Cơ sở kinh doanh N.T.T, số 94 đường Vạn Hòa, phường Vạn Thạnh; cơ sở kinh doanh Đ.V.Đ, hẻm 1A đường Lê Hồng Phong, phường Phước Tân; cơ sở kinh doanh NY COFFEE Takeaway, đường Đặng Tất, phường Vĩnh Hải và cơ sở kinh doanh H.C.H, số 15, Chung cư Ngô Gia Tự, phường Tân Lập.

Tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở nêu

trên đang kinh doanh 2.175 đơn vị sản phẩm thuốc lá điện tử và phụ kiện thuốc lá điện tử có tổng trị giá hàng hóa hơn 170 triệu đồng do nước ngoài sản xuất. Qua làm việc, chủ các cơ sở không cung cấp được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên. Đội QLTT số 1 hoàn tất hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 132 triệu đồng về các hành vi: Kinh doanh hàng hóa nhập lậu; không thông báo website thương mại điện tử bán hàng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi bán hàng; không đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc các cơ sở kinh doanh trên nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được vào ngân sách nhà nước do thực hiện hành vi vi phạm với số tiền hơn 279 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số hàng hóa để xử lý theo quy định.

□ C.VÂN



● Các lực lượng kiểm tra hàng hóa vi phạm.

Ảnh do đơn vị cung cấp

□ THẾ ANH

## VANG MÃI...

TIẾP THEO TRANG 4

bắn súng máy xung quanh tàu mình, nhưng con tàu của ông Nhận và đồng đội vẫn tiếp tục chạy. Sau khoảng 2 giờ thì bọn chúng rút đi. "Thế nhưng, tiếp đó, địch lại điều 4 chiếc tàu chiến của Hạm đội 6 bám theo với đội hình mỗi bên 2 chiếc kẹp tàu mình ở giữa. Chúng liên tục yêu cầu mình dừng nếu không nó bắn, nhưng mình cứ coi như không nghe thấy. Chúng dùng súng máy 14,5 ly bắn xung quanh tàu mình chứ không bắn trúng tàu, nhưng mình dứt khoát không bắn trả. Trong tình thế này, chúng tôi xác định sẵn sàng hy sinh, đã cài sẵn hơn 1 tấn thuốc nổ ở 5 vị trí trên tàu, chỉ đợi đội hình tàu địch áp sát sẽ cho nổ tàu hy sinh và có thể gây được thiệt hại cho chúng. Thế nhưng, rất may là đến khoảng 5 giờ sáng, đội hình tàu địch đã quay đầu không còn bám theo nữa. Chúng tôi tiếp tục chạy vào đảo Hải Nam an toàn, rồi sau đó chờ hàng về lại Đồ Sơn (Hải Phòng). Trong lần giáp mặt này với địch, suốt 7 giờ, bọn chúng giờ đủ trò, nếu mình sơ hở một tích tắc, bắn trả hoặc chạy chệch hướng là tiêu với chúng nó ngay!", ông Nhận nói về cuộc đấu trí, đấu dũng với địch. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày 25-4-2015, ông Phan Nhận vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

**THÔNG BÁO****Về việc kê khai sử dụng đất để Tổ công tác tiến hành kiểm kê xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ dự án Treo dây mạch 2 đường dây 220 KV Tuy Hòa - Nha Trang (Phần mở rộng đường dây 220Kv) tại xã Vinh Phương và xã Vinh Lương, thành phố Nha Trang (lần 2)**

Ngày 27/3/2024 Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án ban hành Thông báo số 38/TB-HĐBT về việc kê khai sử dụng đất để Tổ công tác tiến hành kiểm kê xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ dự án Treo dây mạch 2 đường dây 220Kv Tuy Hòa - Nha Trang tại xã Vinh Phương và xã Vinh Lương nhưng đến nay không có tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nào đăng ký kê khai sử dụng. Cụ thể:

- **Tại xã Vinh Phương: Thửa số 24 (tương ứng thửa 230 (1 phần) - Bản đồ địa chính số 70) - Mảnh trích đo địa chính số 17 - 2023 (Tờ BĐ số 1) do Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa thẩm định ngày 8/3/2023.**

- Diện tích đất: 7.499,5m<sup>2</sup> - DT bị ảnh hưởng: 290,7m<sup>2</sup>.

- Vị trí: + Phía Bắc giáp đất hộ dân.

+ Phía Nam giáp đất hộ dân.

+ Phía Đông giáp thửa 23 (ông Lê Văn Hùng).

+ Phía Tây giáp đường đi và thửa 25 (ông Lê Hồng Tâm).

- **Tại xã Vinh Lương: Thửa số 15 (tương ứng thửa 195 - Bản đồ địa chính số 39) - Mảnh trích đo địa chính số 18 - 2023 (Tờ BĐ số 2) do Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa thẩm định ngày 22/3/2023.**

- Diện tích đất: 3.347,0m<sup>2</sup> - DT bị ảnh hưởng: 131,8m<sup>2</sup>.

- Vị trí: + Phía Bắc giáp thửa 14 (ông Nguyễn Cao Luận).

+ Phía Nam giáp thửa 16 (ông Chu Mạnh Hùng).

+ Phía Đông giáp thửa 16 (ông Chu Mạnh Hùng).

+ Phía Tây giáp đất hộ dân.

Để có cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo qui định, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thông báo kê khai sử dụng đất (Lần 2):

1. Yêu cầu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là chủ sử dụng tại thửa đất nêu trên liên hệ với UBND xã Vinh Phương, UBND xã Vinh Lương hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa (13B Hoàng Hoa Thám, Nha Trang) để làm thủ tục kê khai kiểm kê khối lượng bị ảnh hưởng theo qui định.

2. Thời gian: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ban hành thông báo.

Sau thời gian nêu trên, nếu hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án không phối hợp kê khai thì Tổ công tác sẽ tiến hành đo đạc kiểm đếm thuộc diện vắng chủ theo qui định./.

**THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU HIỆN TẠI CỦA XE MÔ TÔ BIỂN KIỂM SOÁT 34N5-6566**

Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 3, Quận khu 5 đang thụ lý điều tra vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, xảy ra vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 27/01/2024, tại Km7+200m Tỉnh lộ 3, thuộc thôn Phước Sơn, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và có tạm giữ xe mô tô biển kiểm soát 34N5-6566, số khung 407Y015759, số máy 1S94015759 không có giấy đăng ký xe; qua tra cứu dữ liệu đăng ký xe xác định mô tô trên do Bùi Quang Hưng (sinh năm 1980, trú thị trấn Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đứng tên, tuy nhiên đã bán vào năm 2009 cho người khác.

Để phục vụ quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 3, Quận khu 5 đề nghị ai là chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp của xe mô tô biển kiểm soát 34N5-6566 mang đầy đủ giấy tờ có liên quan đến Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 3, Quận khu 5 để giải quyết. Địa chỉ: tổ 12, phường Vinh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; cần thiết liên hệ Trần Thân Quý, Điều tra viên, số điện thoại 033.919.3461 để được hướng dẫn.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo này được thông báo trên cơ quan thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 3, nếu không ai đến liên hệ giải quyết phương tiện trên, cơ quan sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

**LIÊN HỆ QUẢNG CÁO - ĐẶT BÁO** **Khánh Hòa**

ĐT: (0258). 3817979

Email: quangcaobkh@gmail.com

**LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC TRUNG TÂM NHA TRANG TỪ NGÀY 01/05 ĐẾN 04/05/2024.**

NGÀY	ĐƠN VỊ QUẢN LÝ	KHU VỰC CẮT ĐIỆN	THỜI GIAN
02/05	ĐL Trung Tâm Nha Trang	Một phần thôn Phú Thạnh (T.50B).	Từ 07h30 đến 12h00
		Khách hàng Khu chung cư số 4 Yersin (T.35).	Từ 14h00 đến 17h00
		Một phần đường Phương Sài (T.48A).	Từ 07h30 đến 08h15
		Một phần đường Phương Sài (T.48D).	Từ 08h30 đến 09h15
		Một phần đường Phương Sài (T.48C).	Từ 09h30 đến 10h15
		Một phần đường Phương Sài (T.48B).	Từ 10h30 đến 11h15
		Một phần đường Hương Lộ Ngọc Hiệp (T.68D).	Từ 14h00 đến 14h45
		Một phần đường Hương Lộ Ngọc Hiệp (T.68C).	Từ 15h00 đến 15h45
03/05	ĐL Trung Tâm Nha Trang	Một phần đường Thống Nhất (T.09B).	Từ 16h00 đến 16h45
		Một phần đường Lê Hồng Phong (T.79A, T.79C, T.16); Khách hàng Cty Ford Nha Trang (T.429).	Từ 06h00 đến 06h20 Từ 12h00 đến 12h20
		Một phần đường Lê Hồng Phong (T.24A, T.24B, T.403, T.600, T.79B, T.96A, T.96H); Khách hàng: Cty CP phụ liệu may Lê.H.Phong (T.125, T.229AB), Cty CP Xây lắp Điện Nha Trang (T.228), Cty Cổ phần Xe hàng (T.142), DNTN Trung Dũng (T.547)	Từ 06h00 đến 12h00
		Một phần đường: Lạc Long Quân, Quốc Tuấn (T.16).	Từ 06h00 đến 10h00
		Một phần đường Lê Hồng Phong (T.62B)	Từ 07h00 đến 12h30
		Một phần đường Lê Hồng Phong (T.65B)	Từ 13h00 đến 16h30
04/05	ĐL Trung Tâm Nha Trang	Một phần đường Hồng Bàng (T.30A, T.44A).	Từ 07h30 đến 14h00
		Một phần thôn Đất Lành (T.80, T.449, T.450, T.454, T.454B, T.455, T.456, T.457, T.458, T.491, T.492, T.493, T.494, T.495, T.496, T.497, T.498, T.499, T.52B, T.52G, T.52H, T.54A, T.54C, T.54E); Khách hàng: Trạm bơm nước thải KĐT Mỹ Gia (T.204), Làng biệt thự sinh thái Giáng Hương (T.307), Cty TNHH SX-TM-DV Sao Việt (T.319), Cty TNHH Hà Phương (T.351), Cửa sổ sản xuất nhựa Ông Nguyễn Ngọc Quý (T.446), Khu đô thị Mỹ Gia (T.501, T.502, T.503, T.503B, T.503C, T.601, T.602, T.603, T.604), Khu đô thị Ven Sông Tắc (T.560A, T.560B, T.560C, T.560D), Trung tâm Hội nghị tiệc cưới EMERALD (T.563), BV Đa khoa Nha Trang (T.605), Chiếu sáng đường Vành Đai 2 (T.702).	Từ 06h00 đến 06h15 Từ 14h00 đến 14h15
		Một phần đường: Phong Châu, Thích Quảng Đức (T.40B, T.119); Khách hàng: Nguyễn Sỹ Quang (T.149), Khu tái định cư VCN Phước Hải (T.461, T.461B, T.462), Khu đô thị Lê Hồng Phong I (T.480, T.481, T.483, T.484, T.485, T.486, T.487, T.488, T.489, T.490), Nhà ở xã hội Hà Quang HQS (T.504, T.504B, T.504C), Cty CP XL Thành An 96 (T.519).	Từ 06h00 đến 10h00
		Một phần đường Thích Quảng Đức (T.66B, T.463, T.464, T.466, T.467, T.468).	Từ 14h00 đến 15h15

**Ghi chú: - Nếu công tác hoàn tất sớm, CTCP Điện lực Khánh Hòa sẽ đóng điện lại mà không báo trước.****CHỦ NHẬT (28-4)**

Chương trình truyền hình  
VTV1: 5h30: Chào buổi sáng; 7h: Báo chí toàn cảnh; 13h: Phim: Sáu chị em (T.130); 17h30: Việt Nam hôm nay; 18h30: Chuyển động 24h; 21h25: Truyền hình Quân đội nhân dân; 22h: Talk Vietnam; 22h45: VTV kết nối.

VTV3: 6h: Nhịp đập thể thao; 8h: Thể thao; 9h50: Tỷ lệ may mắn; 10h50: 100 triệu 1 phút; 12h: Khách sạn 5 sao; 13h: Đường lên đỉnh Olympia; 18h10: Phim: Bóng tối tình yêu (T.16); 20h: Vì bạn xứng đáng; 21h15: Nhà ta là nhất; 23h15: Lời tự sự.

KTV: 6h: Khởi động ngày mới; 11h: Phim: Trường tương thù (T.31); 12h15: Phim: Anh yêu em được bao lâu (T.17); 20h10: Diễn đàn Doanh nghiệp; 20h40: Phim: Tìm lại tình yêu (T.22); 21h25: Phim: Hạnh phúc bên nhau (T.29); 22h10: Phim: An gia thiên hạ (T.8).

**THỨ HAI (29-4)**

VTV1: 5h30: Chào buổi sáng; 7h30: Ký sự; 13h: Phim: Sáu chị em (T.131); 17h30: Việt Nam hôm nay; 18h30: Chuyển động 24h; 20h10: Xây dựng, chinh đốn Đảng; 20h30: Phim tài liệu; 21h: Phim: Lỡ hẹn với ngày xanh (T.29); 22h35: Đi cùng chúng tôi.

VTV3: 6h: Nhịp đập thể thao; 12h: Phim: Người vợ hoàn hảo (T.69); 18h10: Phim: Định mệnh của tôi (T.36); 20h: Phim: Minh yêu nhau, bình yên thôi (T.41); 20h30: Nhập gia tùy tục; 21h40: Phim: Trạm cứu hộ trái tim (T.22); 22h40: Phim: Câu chuyện tình yêu (T.191); 23h30: Lời tự sự.

KTV: 6h: Khởi động ngày mới; 11h: Phim: Trường tương thù (T.32); 12h15: Phim: Anh yêu em được bao lâu (T.18); 20h10: Phim: Tìm lại tình yêu (T.21); 21h: Phim: Hạnh phúc bên nhau (T.28); 21h50: Phim: An gia thiên hạ (T.9).

**THỨ BA (30-4)**

VTV1: 5h30: Chào buổi sáng; 7h30: Ký sự; 13h05: Phim: Sáu chị em (T.132); 17h40: Tài chính - Tiêu dùng; 18h10: Cuộc sống thường ngày; 18h30: Chuyển động 24h; 20h10: Phim tài liệu; 21h: Phim: Lỡ hẹn với ngày xanh (T.30); 22h35: Dám sống.

VTV3: 6h: Nhịp đập thể thao; 12h: Phim: Người vợ hoàn hảo (T.70); 18h10: Phim: Bóng tối tình yêu (T.17); 20h: Phim: Minh yêu nhau, bình yên thôi (T.42); 20h30: Ai là triệu phú; 21h40: Phim: Trạm cứu hộ trái tim (T.23); 22h40: Phim: Câu chuyện tình yêu (T.192); 23h30: Lời tự sự.

KTV: 6h: Khởi động ngày mới; 11h: Phim: Trường tương thù (T.33); 12h15: Phim: Anh yêu em được bao lâu (T.19); 20h10: Phim: Tìm lại tình yêu (T.22); 21h: Phim: Hạnh phúc bên nhau (T.29); 21h50: Phim: An gia thiên hạ (T.10).

**THỨ TƯ (1-5)**

VTV1: 5h30: Chào buổi sáng; 7h30: Ký sự; 13h05: Phim: Sáu chị em (T.133); 17h40: Tài chính - Tiêu dùng; 18h10: Cuộc sống thường ngày; 18h30: Chuyển động 24h; 20h10: Đối diện; 21h: Phim: Lỡ hẹn với ngày xanh (T.31); 22h35: Ánh sáng tri thức.

VTV3: 6h: Nhịp đập thể thao; 12h: Phim: Người vợ hoàn hảo (T.71); 18h10: Phim: Bóng tối tình yêu (T.18); 20h: Phim: Minh yêu nhau, bình yên thôi (T.43); 20h30: Ai thắng đây; 21h40: Phim: Trạm cứu hộ trái tim (T.24); 22h40: Phim: Câu chuyện tình yêu (T.193); 23h30: Lời tự sự.

KTV: 6h: Khởi động ngày mới; 11h: Phim: Trường tương thù (T.34); 12h15: Phim: Anh yêu em được bao lâu (T.20); 20h10: THTT Lễ Bế mạc Liên hoan quốc tế nhạc Jazz lần thứ I - Nha Trang 2024; 21h50: Phim: An gia thiên hạ (T.11).  
(Chương trình dự kiến, có thể thay đổi vào giờ chót)



# Nhớ Khánh Sơn

## thuở ban đầu...

Tháng 6-1985, huyện Khánh Sơn được thành lập trên cơ sở 4 xã miền núi của huyện Cam Ranh gồm: Ba Cùm, Sơn Hiệp, Thành Sơn và Trung Hạp. Ngày đầu thành lập, cán bộ của huyện Khánh Sơn chủ yếu tách ra từ các phòng, ban của huyện Cam Ranh, nên anh em ngong ngóng đến chiều thứ Bảy là cắt cơm tập thể về thăm nhà, mọi người gọi đùa nhau là... “khuất núi”. Kỷ niệm những ngày đầu về vùng đất mới đầy khó khăn, thiếu thốn ấy đâu dễ phai mờ trong tâm trí.

Cuối năm 1985, tôi có chuyến đi công tác đầu tiên lên Khánh Sơn. Khi ấy, tỉnh đang triển khai Quyết định số 230 ngày 13-9-1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chia các xã của Khánh Sơn thành 1 thị trấn và 7 xã như bây giờ. Đó là: Ba Cùm chia thành Ba Cùm Bắc và Ba Cùm Nam, Trung Hạp chia thành xã Sơn Trung và thị trấn Tô Hạp, Sơn Hiệp chia thành Sơn Hiệp và Sơn Bình, Thành Sơn chia thành Thành Sơn và Sơn Lâm.

Ngày ấy, đi công tác ở Khánh Sơn vất vả vô cùng. Tôi đón xe đò từ Nha Trang vào Ba Ngòi. Con đường từ Ba Ngòi lên Tô Hạp cảm giác xa xôi, cách trở ngàn trùng. Con đường đèo Khánh Sơn bé tẹo, ngày ấy là đường đất, mùa khô bụi mù trời, mùa mưa trơn như đổ mỡ. Ngày đầu thành lập huyện, xe đò tuyến này là chiếc Zin ba cầu tận dụng bởi chỉ có chiếc xe này mới bò lên nổi.

Khách ngồi trên thùng xe chen chúc với hàng hóa. Chuyển đi xuống ngồi chen với than, với chuối, chuyển đi lên thì chen với gạo, với cá mắm... Anh em cán bộ ngày ấy vẫn chiều thứ Bảy theo xe về Cam Ranh, sáng thứ Hai lại bám chuyến xe này lên, vất vả mấy cũng phải chịu vì hồi đó xe máy là thứ xa xỉ, chả mấy ai có mà tự đi.

Ngày đầu thành lập huyện, các cơ quan tận dụng mấy ngôi nhà tạm của xã, nhà tranh vách đất có, nhà cấp 4 có. Khi tôi lên, thị trấn mới được san ủi, phóng con đường chạy qua trung tâm để định hình, chính là đường Lê Duẩn hiện nay. Các cơ quan như Huyện ủy, UBND huyện... mới đang còn san ủi mặt bằng, đổ màu đất mới. Cán bộ ăn ở ngay tại phòng làm việc, phía trước kê cái bàn, phía sau có cái giường cá nhân, cơm thì báo nhà ăn tập thể. Khi tôi lên công tác, anh em nhường cho cái giường duy nhất ấy, đi ngủ kẻ nơi khác. Tôi còn nhớ anh Lâm, Trưởng phòng Tài chính khi đó chỉ cho tôi nơi sẽ xây trụ sở, hội trường, nơi làm hồ điều hòa cho thị trấn... Tôi nhìn bãi đất mênh mông, bụi mù, miệng cứ dạ dạ liên hồi cho có mà chịu chả hình dung ra cái thị trấn sau này như thế nào.

Nghĩ cũng lạ, trong cuộc đời đi công tác nhiều nơi, nhưng không hiểu sao những lần đi công tác ở Khánh Sơn luôn neo mãi trong tâm trí. Những ngày đầu thành lập huyện vất vả đã đành,

sau này khi thị trấn đã nên hình nên dáng thì tình cảm ấy vẫn không phai. Nhớ những ngày ấy, Báo Khánh Hòa có chủ trương nhờ anh em của các đài huyện gửi tin, bài cộng tác, đặc biệt ưu tiên miền núi Khánh Sơn. Đài Truyền thanh - Tiếp hình Khánh Sơn khi ấy có vợ chồng anh Ngô Mỹ, người vợ lấy bút danh A Sao rất siêng viết. Mỗi khi tôi có dịp đi Khánh Sơn, hôm trước luôn nhớ qua phòng bạn đọc nhận nhuận bút giùm cho anh chị, ghi tẩn mẩn từng số báo. Lên gặp nhau, anh chị coi tôi như người nhà. Nhận mấy đồng nhuận bút, anh xúc động lắm, nói chu đáo thế này thì anh phải ráng nữa. Nhớ chuyến đi công tác với đồng nghiệp bên KTV làm phóng sự về công tác phụ nữ dưới xã, chị Châu Thịnh làm xong, trước khi về mất đồ hoe, lục ba lô lấy hết quần áo mang theo ra cho...

Chuyến đi để đời là đi Khánh Sơn cùng anh Thanh Sơn bên KTV sau khi cơn bão năm 1993 vừa tan. Anh em khi ấy đi nhờ xe UAZ của UBND tỉnh mới đi đường đèo được. Con đường đèo sau mưa bão lở ló, trơn tuột nên nhiều khúc chiếc xe cứ găm lên, đuôi xe dịch ngang ra sát mép vực làm mọi người

đứng tim. Chiều hôm sau quay về thì đèo tắc, do khúc cua gần đỉnh đèo có chiếc xe chở máy ủi bị trượt bánh bên mép vực. Tài xế khi đó nôn nóng, chạy lên đỉnh đèo mượn chiếc máy ủi của đội duy tu xuống kéo. Kéo sao mà chiếc xe tải đổ ập, làm chiếc máy xúc lăn như hòn đá xuống vực... Khi về nhà, KTV đưa tin vụ tai nạn, bạn đọc điện thoại tới tập chất vấn có phải đài dàn dựng cảnh chiếc máy ủi lăn ầm xuống vực như vậy.

Mới đó đã gần 40 năm. Khánh Sơn ngày nay thay da đổi thịt từng ngày. Thị trấn Tô Hạp nay đã thành phố núi xinh xắn. Cây mía tím, sầu riêng đã trở thành thương hiệu của Khánh Sơn... Đó là thành quả của cả tỉnh bao năm qua triển khai chương trình kinh tế - xã hội miền núi, biết bao nguồn lực dành cho huyện. Đó là sự năng động của bao lớp cán bộ, trong đó có con em của thế hệ đầu tiên bám trụ Khánh Sơn. Một thế hệ gắn bó với quê mới Khánh Sơn đã hình thành, an cư lạc nghiệp. Câu chuyện đi công tác báo cơm tập thể, cán bộ ngóng cuối tuần “khuất núi” mãi mãi chỉ là kỷ niệm đẹp của một thời chưa xa.

□ THỦY NGÂN



● Đường đèo Khánh Sơn đầu những năm 1990.



● Đài Truyền thanh - Tiếp hình Khánh Sơn xây dựng năm 1993.